



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๙ มุลดค่าข่าว ๑๐๖,๒๔๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# ซงมหา'ลัยรับตรง“รอบเดียว”

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - อดีตเสมา 2 เสนอสอบรับตรงรอบเดียว เหมือน กสพท.แก้ปัญหาวิ้งรอก ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ขณะทีประธาน ทปอ. รับ ข้อเสนอรับตรงยากจริง เพราะต้องการคัดเด็กให้เหมาะสม

วานนี้ (23 ก.ย.) นายสมคิด เลิศไพฑูริย์ อธิการบดี มธ. ในฐานะ ประธานทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า กลุ่มสมาชิก ทปอ. มีมติว่าในปีการศึกษา 2557 ขอให้เปิดรับตรงพร้อมกันในช่วงเดือน มกราคมนั้น ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดรับตรงก่อนเดือนมกราคม ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องทีอธิการบดีสื่อสารไปยังคณะต่างๆ ล่าช้า ทำให้ บางคณะประกาศรับตรงไปแล้วเปลี่ยนแปลงได้ทัน อีกส่วนคือหลายคณะ รับตรงหลายรอบ และจะเปิดรับเดือน ม.ค.ด้วย

นายสมคิดกล่าวต่อว่าสำหรับข้อเสนอรับตรงทีนักเรียนบอกว่ายากและ ออกเกินหลักสูตรนั้นยอมรับว่าข้อเสนอรับตรงต้องยกอยู่แล้วอย่างคณะนิติศาสตร์ มธ. มีการถามเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ทีนอกเหนือหลักสูตร เพราะต้องการ วัตถุประสงค์และความถนัดของเด็กว่าเหมาะสมจะเรียนในคณะ/สาขานี้ๆ

ด้าน นายวรารณ สัมโภคาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า การ เปิดรับตรงของมหาวิทยาลัย แล้วเด็กวิ้งรอกสอบ ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่าย

สูง ไม่ใช่ปัญหาใหม่ ปัญหานี้มีมานานแล้ว จะแก้ปัญหาได้ทีหน่วยงานที เกี่ยวข้องต้องร่วมแก้ปัญหา โดยเฉพาะ ทปอ. ขอให้มารับตรงพร้อมกันนั้น พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิด รับตรง และมีเด็กมาสมัครจำนวนมาก

“ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ มีสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ทปอ. กับกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ถ้า 2 กลุ่มนี้ ตกลงกันได้จะรับตรงในช่วงไหน จะลด ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง ถ้าจะให้ตีควรับตรงพร้อมกันในวันเดียว และนำคะแนน มาจัดอันดับ จะทำให้ปัญหาเด็กวิ้งรอกสอบ และผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะหมดไป เหมือนกับของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ทีจัดสอบพร้อมกัน วันเดียวกัน แล้วนำคะแนนมาจัดอันดับ และ ประกาศผลพร้อมกัน ขณะทีตัวนักเรียนสามารถเลือกสมัครสอบได้ทีเดียว หลายทีทุกอย่างอยู่ที่ระบบ ว่าเราจะจัดการได้หรือไม่” นายวรารณกล่าว

ด้าน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมศว และรองประธาน ทปอ. กล่าวว่า มศว ตั้งใจจะเปิดรับตรงในช่วงเดียวกันในเดือนมกราคม ตามทีทปอ. ขอความร่วมมือมาอยู่แล้ว แต่เนื่องจากการสอบรับตรงปีนี้มีกรณีเตรียมการ และจองสถานที่ล่วงหน้าและไม่สามารถหาสถานที่ใหม่ได้ทัน เนื่องจากมีผู้สมัคร จำนวนมาก แต่ไม่ปีการศึกษา 2558 มศว จะรับตรงในช่วงเดือนมกราคมแน่นอน ■